
 
 

 
 
 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 

 ประจ าปี พ.ศ. 2567 
 
 
 
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 15  เดอืนสิงหาคม 2567 เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอด็ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567  
วันที่  15  เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2567  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางวรรณศรี  วรวิเศษ ประธานสภาฯ  
2 นายหลาวทอง  วิเศษสังข์ รองประธานสภาฯ  
3 นายคำดี        สีหานาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  
4 นายอารมณ์  ทาทัพไทย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  
5 นายวิสัย  ธิโกษี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  
6 นายไพบูลย์  จวงพลงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
7 นายวีระ หมั่นหนองทุ่ม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  
8 นายฉัตรชัย  สอนสนาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  
9 นายสมศักดิ์  อาจเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  
10 นายเพลิน    สลางสิงห์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  
11 นายไมตรี  ศรีโนนม่วง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12  
12  นายเรวัตร  ทองเดือน เลขานุการสภาฯ  
13 นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายก อบต.  
14 นายคำสิงห์  เสนามาตร รองนายก อบต.  
15 นายสมิ สาเสาร์ รองนายก อบต.  
16 นางศศิธร สุมา เลขานุการนายก อบต.  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพีรพงษ์  ธิโกศรี รองปลัด อบต.  
2 นางกมลรัตน์  แสงสุมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด  
3 นางวิรมณ  หงษ์ศรี ผอ.กองคลัง  
4 นางสาวจันทร์ทิพย์  ผารัตน์ ผอ.กองการศึกษา  
5 นางณัฐกาญน์  ชนะพันธ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
6 นายไพทูลย์ อะทาโส ผอ.กองช่าง  
7 นางสุพรรณ บุญศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
8 นางธนันท์ตรี ภูสระคู นักจัดการงานทั่วไป  
9 นายวีระชัย น้ำกระจาย คนงานทั่วไป  



 
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม 12 คน  
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
เมื่อได้เวลา นายเรวัตร ทองเดือน ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ห้วยหินลาด ได้นับจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วม
ประชุม จึงได้เชิญประธานสภา อบต. ห้วยหินลาดได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม  ตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
-การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้ 
สภา อบต.ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568  ตามท่ี
คณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภา อบต.ในวาระที่ค้างพิจาณาและเพื่อสภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ และเพ่ือ
สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ
ก่อสร้างระบบจัดการขยะ เพื ่อผลิตเป็นเชื ้อเพลิง และผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ -  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
   -รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567  
    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567  
นางวรรณศรี วรวิเศษ - ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
   ประธานสภาฯ             ครั้งที่ 1/2567 ให้สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ 
นายเรวัตร  ทองเดือน     - ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ 
   เลขานุการสภาฯ  
นางวรรณศรี วรวิเศษ - สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการ 
    ประธานสภาฯ          ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 - กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  -เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
   4.1 สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2568 ในวาระท่ีค้างพิจารณา ดังนี้ 
   -วาระท่ี 2 แปรญัตติงบประมาณ 
นางวรรณศรี วรวิเศษ -เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ อภิปราย 
   ประธานสภาฯ 
 
 



นายหลาวทอง วิเศษสังข์ -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่านผม นายหลาวทอง วิเศษสังข์  
ประธานคณะกรรมการฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่รับคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  ในระหว่าง
วันที่ 9-11 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น รวมระยะเวลารับคำร้องขอแปร
ญัตติรวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมงปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคำร้องขอแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และจากการประชุมสรุปของคณะกรรมการแปร
ญัตติครั้งที่ 2/2567 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ยืนตามร่างข้อบัญญัติฯ ร่างเดิม ตามที่
คณะผู้บริหารเสนอต่อสภาครับ 

นางวรรณศรี วรวิเศษ -ตามท่ีท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้นำเรียนในที่ประชุมให้ทราบแล้ว 
  ประธานสภาฯ          นั้นว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคำร้องขอแปรญัตติ ดิฉันก็จะดำเนินการประชุมในวาระที่ 

3 ต่อไป 
   -วาระท่ี3 ลงมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2568 
   -ในวาระท่ี 3 ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2568 
นางวรรณศรี วรวิเศษ -ตามท่ีท่านคณะผู้บริหารเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
   ประธานสภาฯ          งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ.......-.......เสียง  งดออกเสียง  1   เสียง(ประธานสภา
งดออกเสียง) 

นายเรวัตร  ทองเดือน -ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิก ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบเป็น
เลขานุการสภาฯ  เอกฉันท์ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ตามท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอต่อสมาชิกในที่ประชุม  หลังจากนี้ก็จะได้
เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 ต่อท่าน
นายอำเภอ และเมื่อท่านนายอำเภออนุมัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2568 แล้วท่านนายอำเภอก็จะส่งคืนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
ประกาศใช้ต่อไป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เริ ่ม  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2568 ต่อไป   

นางวรรณศรี วรวิเศษ -ก่อนที่จะทำการประชุมในวาระต่อไป ดิฉันขอพักการประชุม 1 ชั่วโมง เพ่ือ 
   ประธานสภาฯ          รับประทานอาหารเที่ยง แล้วกลับมาประชุม ในเวลา 13.00 น. ต่อไป  
 

-พักการประชุม 1 ชั่วโมง- 
 
 
 



นายเรวัตร  ทองเดือน -เมื่อถึงเวลา 13.00 น. และสมาชิกสภาทุกท่านเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว       
    เลขานุการสภาฯ      ขอเชิญท่านประธานสภา ได้ดำเนินการประชุมต่อครับ 

4.2  ผู้บริหารโดยนายก อบต. เสนอสภาฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  

ประธานสภาฯ :  เชิญ นายก อบต.ชี้แจง รายละเอียดโครงการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายฯ 

นายก อบต. :  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องด้วยคณะผู้บริหารมีความ

จำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องซ่อมแซมพื้นกระเบื้องของสำนักงานที่ชำรุดและขยายพื้นที่

ในการทำคอกขยายพันธ์ไก่ประดู่หางดำเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน จึง

จำเป็นต้องดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ดังนี้ ดังนี้ครับ 



 บัญชีขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่   3   ครั้งที่  2/2567 

 วันที่   15   เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด    อ าเภอสุวรรณภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด 

รายการโอนลด 

 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

งาน 

 

หมวด 

รายจ่าย 

 

ประเภทรายจ่าย 

 

โครงการ/รายการ 

 

งบประมาณ 

ก่อนโอน 

 

(+ /-)จ านวน 

เงินที่โอน 

 

งบประมาณ

หลังโอน 

1 การเกษตร งานส่งเสรมิ

การเกษตร 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อรถไถพรวนดิน ขนาดเล็ก จ านวน 2 คัน  60,000 - 60,000 - 

2 บริหารงาน

ทั่วไป 

บริหารงานท่ัวไป ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่ง

ปลูกสร้างต่างๆ 

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์

การเกษตรบริเวณหนองนาค า 

170,000 - 170,000 - 

3 บริหารงาน

ทั่วไป 

บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกฟังบรรยาย จ านวน 100 

ตัว (ราคาตามท้องตลาด) 

25,000 - 25,000 - 

4 บริหารงาน

ทั่วไป 

บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ซ่อมแซมทรัพยส์ินต่างๆ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน

ต่างๆ 

5,600 - 5,600 - 

5 เคหะและชุม

ขน 

บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อพร้อมตดิตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อติดตั้งตามถนนจากสี่แยกบ้านใหม่โพธิ์ชัย 

ม. 10 – บ้านข้ีเหล็ก ม. 2 

5,700 - 5,700 - 



 

รายการตั้งเป็นรายการใหม่ 

 

ที ่

 

แผนงาน 

 

งาน 

 

หมวด 

รายจ่าย 

 

ประเภทรายจ่าย 

 

โครงการ/รายการ 

 

งบประมาณ 

ก่อนโอน 

 

(+ /-)จ านวน 

เงินที่โอน 

 

งบประมาณ

หลังโอน 

1 เคหะและ

ชุมชน 

บริหารงาน

ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า

ซึ่งบริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ท่ีเป็นภารกิจอ านาจหน้าท่ีที่

จ าเป็น 

69,120 + 150,000 219,120 

2 การเกษตร ส่งเสริม

การเกษตร 

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างเล้าไก่ประดูห่างด า 

(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาดก าหนด) 

- + 100,000 100,000 

3 บริหาร

ทั่วไป 

บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ใน

ส านักงาน  

(ตามราคามาตรฐานคอมพิวเตอร์) 

- + 24,000 24,000 

4 บริหาร

ทั่วไป 

บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเลต็  จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับ

ผู้บริหาร  

(ตามราคามาตรฐานคอมพิวเตอร์) 

- + 23,000 23,000 

รวมรายการโอนเพ่ิมและต้ังจ่ายใหม่ 297,000  

6 บริหารงาน

ทั่วไป 

บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ท่ีเป็นภารกิจอ านาจ

หน้าท่ีที่จ าเป็น 

55,942 - 30,700 25,242 

รวมเป็นเงิน - 297,000.-  



 

นายธนบรรณ น้ ากระจาย : สำหรับรายละเอียดการขอโอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ขออนุญาตนำเรียนในที่ 

      นายก อบต.             ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางวรรณศรี วรวิเศษ :  หลังนายก อบต. ชี้แจงเสร็จ  มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ค่ะ 

     ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม : ไม่มี 

นางวรรณศรี  วรวิเศษ : สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

      ประธานสภาฯ         งบประมาณ พ.ศ.2567 โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ.....11....เสียง,   ไม่เห็นชอบ.....-......เสียง,   งดออกเสียง......1......เสียง 

นายเรวัตร  ทองเดือน : ตามท่ีท่านประธานสภาได้ขอมติที่ประชุม จากสมาชิกทั้งหมด 12 ท่าน ให้ความ 

เลขานุการสภาฯ           เห็นชอบ 11 เสียง ประธานสภา งดออก 1 เสียง ตามมารยาท ถือว่ามีมติเห็นชอบ

เป็นเอกฉันท์ครับ 

4.3 ผู้บริหารโดยนายก อบต. เสนอสภาฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อ

ผลิตเป็นเชื้อเพลิงและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยเข้าร่วม

โครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า  

นางวรรณศรี วรวิเศษ -เชิญนายก อบต. อภิปรายรายละเอียดโครงการ 

   ประธานสภาฯ 

นายธนบรรณ น้ากระจาย:เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับโครงการก่อสร้างระบบ 

     นายก อบต.           จัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย

กำจัดขยะมูลฝอย นั้น ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ ่น โดยกลุ ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ ่นอำเภอ ได้เชิญ

นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุม

ชี้แจงการทำ (MOU) กลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่โซนใต้ ซึ่งประกอบด้วยอำเภอเกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน ปทุม

รัตน์ เมืองสรวง สุวรรณภูมิ พนมไพร โพนทราย และอำเภอหนองฮี โดยมีเทศบาล

สุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพหลัก นั้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย

ชุมชน เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ รอ.0023.6/ว5805 ลงวันที่ 2 

สิงหาคม 2567 ที่กำหนดให้การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต้องผ่าน

สภาท้องถิ่น จึงขอให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น เพื่อ



พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการก่อสร้าง

ระบบจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นมีนโยบายการ

กำจัดขยะมูลฝอยโดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถ

กำจัดขยะให้หมดไปอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปครับ 

นางวรรณศรี วรวิเศษ :  หลังนายก อบต. ชี้แจงเสร็จ  มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี  

    ประธานสภาฯ          ดิฉันจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม : ไม่มี 

นางวรรณศรี วรวิเศษ : สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ  

  ประธานสภาฯ           ก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

มูลฝอย โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ.....11....เสียง,  ไม่เห็นชอบ.....-......เสียง,  งดออกเสียง......1......เสียง 

นายเรวัตร  ทองเดือน : ตามท่ีท่านประธานสภาได้ขอมติที่ประชุม จากสมาชิกทั้งหมด 12 ท่าน ให้ความ 

  เลขานุการสภาฯ         เห็นชอบ 11 เสียง ประธานสภา งดออก 1 เสียง ตามมารยาท ถือว่ามีมติเห็นชอบ

เป็นเอกฉันท์ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 -เรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 
นางวรรณศรี วรวิเศษ :มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารหรือไม่คะ 
  ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
นางวรรณศรี วรวิเศษ -ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมสภา อบต. 
   ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมสภา  เวลา 15.00 น. 

ลงชื่อ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายเรวัตร  ทองเดือน) 

            เลขานุการสภาฯ 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2567  ประจำปี  พ.ศ.  2567  วันที่  15 เดือน
สิงหาคม  พ.ศ. 2567 

ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
       (นางวรรณศรี  วรวิเศษ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 



 

  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2/2567  ประจำปี พ.ศ.  2567  เมื่อวันที่ 15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2567 
 

 

                                      ลงชื่อ       ประธานกรรมการฯ 
                         ( นายวิสัย ธิโกษี ) 
                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 
 
 

ลงชื่อ           กรรมการฯ         ลงชื่อ          กรรมการฯ 
       (นายสมศักดิ์ อาจเดช)         (นายเพลิน สลางสิงห์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพประกอบประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


